

# ประสบการณ์จากสมาธิ ความฝัน และภาพอนาคต: ทัศนะของคุณวิระชัยจากอังกฤษ

## ฉบับที่ ๑

เรียน ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ผมคิดอยากลองเลี้ยงดวง ผมได้อ่านและฟังดู มีความเป็นไปได้มากนะครับที่พระพุทธเจ้าเป็น คนไทย และประวัติหลักฐานต่างๆที่มีอยู่และหลักการต่างๆทุกอย่างเป็นไปได้.

ตอนที่ผมเห็นหน้าพระพุทธเจ้า ผมยังงงๆเลยว่า ทำไมหน้าไม่เหมือนคนแขกทำไมเหมือน คนไทยหน้าเรียวคม ผมเอาไปถามผู้ทรงญาณท่านหนึ่ง เขามีทิพย์จักษุญาณเขาบอกว่า พระพุทธเจ้ามี เชื้อไทย.

ผมลองสังเกตดูว่า เมืองไทยนี้ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลย นี่อาจจะเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยก็ได้.

ถ้าเป็นจริงๆขึ้นมาะ โลกจะตตะลึงมาก ใน3 โลกธาตุนี้อาจจะสะท้อนได้ เป็นการเปิดปัญญา ให้แก่สัตว์โลก วันนั้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆได้ จะเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารไปทั่วโลก คนจะ ให้ความสนใจกันมากพูดคุยกันมากขึ้น คนจะเข้ามาค้นคว้ากันมาก และเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธจะ เจริญรุ่งเรือง ในระหว่าง การค้นคว้าคนทั่วโลกก็จะได้ศึกษาธรรมไปในตัวด้วย เป็นกุศโลบายที่ดีที่ เดียว คนจะเดินทางมาที่เมืองไทยกันมากมาค้นคว้ากัน และทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยดีขึ้น เป็นอย่างมาก มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น.

เมืองไทยก็น่าจะสร้าง พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจารึก ชื่อ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และทีมงาน ไว้เป็นพันๆปี ไว้ให้ลูกหลานและคนทั่วโลกได้จดจำ ชื่อเสียงระดับโลกเป็นผลงาน ระดับ อภิมหาประวัติศาสตร์โลก ผู้พลิกประวัติศาสตร์ ที่เราเชื่อกันมานานเป็นพันปี.

ผมว่า ถ้างานสำเร็จจริง ก็จะได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงอย่างแน่นอน 100 %. ผมลองคิดว่า ถ้าศาสนาพุทธเกิดที่ไทยจริง แล้วคนไทยเป็นผู้ค้นพบหลักฐานเอง อันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ.

การทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ได้บุญอย่างมหาศาลเพราะว่า มีส่วนเผยแพร่ทำให้สัตว์โลก พ้นทุกข์.

คนไทยภูมิใจกันทั้งประเทศอย่างแน่นอนผมก็คนหนึ่ง และเมืองไทยศาสนาจะเจริญอย่างมาก

และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ศาสนาพุทธก็จะเจริญเหมือนตอน พระพุทธเจ้าทำนายไว้ ยุคนี้ศาสนาจะเจริญ มีพระอรหันต์มากมาย เป็นยุคที่ 3 ของศาสนา นี่อาจจะ เป็นส่วนหนึ่งก็ได้.

จากการที่พระพุทธเจ้า ทรงประสูติ แล้วเดิน ไป 7 ก้าว นั่นคือศาสนาจะเจริญไป 7 ทวีป นักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกว่า ศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาเอกของโลกพระพุทธเจ้าองค์ประถม ทรงทำนายไว้กับพระอรหันต์ว่า ศาสนาพุทธกำลังเจริญมีคนศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเองคิดว่า ศาสนาพุทธคือศาสนาเอกของโลกในอนาคต

ผมเคยได้อ่าน มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของ พระโพธิสัตว์ บารมีเต็ม ของไทยท่านพบ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่า "ในปี 2545 จะมี คนหนึ่งเป็นคนธรรมดา ผู้ทรงอภิญญา อายุประมาณ 30-40 ปี เขาจะปรากฏตัวต่อสาธารณะ เขาจะพาคนและพระเหาะไปเที่ยวโลกต่างๆ และเขาจะมารวมศาสนาใน โลก และทำให้ศาสนาเจริญขึ้นและมีพระอรหันต์มากมายตอน พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมายุอยู่

ชายผู้นี้จะทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นและในปี 2545 จะมีคนได้อภิญญา 12 คน" บางคนบอกว่า เขาผู้นั้นคือพุทธภูมิ ลงมาจุดตอนนี้มีผู้ปรารถนาพุทธภูมิเยอะมาก ลงมาบำเพ็ญ อาจจะเป็นไปได้ว่า ศาสนาจะเจริญขึ้นเพราะเหตุผลดังที่กล่าวมาและอื่นๆ และโลกกำลังต่อกันและแคบลงเป็นเวลาที่ดี ศาสนาจะแผ่ออกไป.

### ผมเคยฝัน ๒ ครั้ง

ฝันครั้งแรก ผมฝันและทราบด้วยดวงจิตขณะฝันว่า ศาสนาพุทธที่เมืองไทยเจริญขึ้นมาก

ฝันครั้งที่ 2 ในฝันผมรับรู้ด้วยจิตว่า มีคนค้นพบว่า และมีหลักฐานว่า มนุษย์ได้เกิดมามากกว่า 6,000 ปี หลังจากนั้นศาสนาพุทธก็เริ่มเจริญ ผมผมตื่นมาตอนเย็นมีคนส่งเมลมาหาผมว่า มีการ ค้นพบกระเบื้อง ว่า มนุษย์มีมามากกว่า 6,000 ปีแล้ว แสดงว่า การฝันของผมมีส่วนสัมพันธ์กับ ข่าวที่ได้รับหลังจากฝัน”

## ฉบับที่ ๒

เรียน ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

มีไอเดียอะไรใหม่ที่จะทำให้การค้นคว้านี้ไปได้โดยเร็วหรือสำเร็จผลโดยเร็ววันแบบเร็วที่สุด ? ผมพอมีไอเดียนิดหน่อย แต่ไม่มั่นใจเท่าไร.

ผมชื่อ วีระชัย อายุ 27 ปี ตอนนี้อยู่ที่อังกฤษมา 7 ปี ผมไม่ได้มีโอกาสฝึกสมาธิจากอาจารย์ต่างๆ ผมฝึกเองและอ่านจากเว็บต่างๆ จริงจังเมื่อปี 2545

จริงๆ ผมถอดจิตได้ตอนอายุ 6 ขวบได้เอง แต่ผมเพิ่งมารู้ว่า เป็นการถอดจิตเมื่อ 4 ปีที่แล้วเอง สภาวะภูมิธรรมผมยังไม่สูงครับ เพียงแต่ว่า ผมชอบถอดจิตสำรวจ และทดลองมิติต่างๆ เช่น จักรวาลคู่ขนาน หรือ ออกแบบการเดินทางข้ามมิติไปยัง โลกอดีตและ ผมทดสอบความเร็วในการเดินทาง และ อะไรต่างๆ ผมมิได้ทำการทดลองอะไรต่างเยอะเยอะ บางอย่างผมเจอเป็นสิ่งที่ วิทยาศาสตร์อยากรู้ และผมคิดว่า โลกต้องตะลึงแน่นอน ! ถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดไว้ แต่ปัญหาว่า ผมไม่รู้ว่า ผมได้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ถูกหรือเปล่า ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ เพียงแต่มีใจรักและศรัทธาค้นคว้าธรรมชาติเท่านั้น

ผมมีความใฝ่ฝันไว้ว่า ผมจะทดลองและมีผลทดลอง สร้างออกมาเป็น ทฤษฎีหรือความเชื่อ แต่ทดลองค้นคว้าธรรมชาติด้วยจิต ผมอยากมีคนที่ปรึกษาทางด้าน Physics ช่วยกันกรองวิธีการของผม และผมอยากจะทำทดลองผมออกสู่สาธารณะเพื่อให้นักทดลองกันดู สิ่งที่ผมได้ทดลองไปและ สร้างออกมาเป็นความเชื่อนั้นถ้าคนอื่นทดลองก็จะได้แบบที่ผมทำไว้

ศ.ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์พอจะแนะนำผมได้ไหมครับว่า ผมควรจะติดต่อใครหรือทำอะไรต่อไป ดี?

Regards

WebSnow

### ฉบับที่ ๓

เรียน อ.ชัยยงค์

ตอนนี้ผมจะเล่าแบบ ละเอียดยิบที่สุด เรื่องที่ผมได้พบพระพุทธเจ้า..

**ผมได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าสมณโคดม หลวงปู่แหวน และหลวงพ่อดำสิงดำ**

ในต้นปี 2545 ประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนวันวิสาขบูชาหรือ วัน ประสูติ ตรัสทราบและ ปรีณิพพาน ของ พระพุทธเจ้า

ผมได้ถอดจิตออกจากร่าง ตอนนั้นทราบสึกว่าจิตผมนิ่งมาก และผมเห็นว่าตัวผมกำลังลอยออกจากร่างลึๆ ผมมองดูรอบๆข้างกายเป็นเหมือนอวกาศ มีดๆ แล้วตัวผมก็ตกผละลงในที่หนึ่ง ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหน ในขณะที่ตัวผมตกลงบนพื้นผมไม่ทราบสึกเจ็บ ผมมองเห็นอวกาศที่ผมผ่านมา เป็นห้วงๆ กลวงๆ รูปทรงกระบอกกลั๊ๆ Worm Hole แล้วก็หายไปเหลือแต่อวกาศธรรมดา และ

ผมก็มองรอบๆข้างกายผม เห็นเป็นสถานที่โล่ง สลัวๆ ผมพอที่จะเห็นอะไรต่างได้ ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลย แต่ผมเห็น ... โอ้ผมมองไปเห็น พระพระองค์ท่านนั่งอยู่ 3 พระองค์นั่งเรียงกันอยู่ พอผมเห็นปั๊บผมทราบปั๊บเลยว่าพระองค์ท่านทั้ง 3 พระองค์คือใคร จิตคนที่มีญาณจะทราบได้ เพราะว่าจิตมีสภาพทราบ

-องค์แรกซ้ายสุดของผมนั่งอยู่หน้าสุด คือ พระพุทธเจ้าสมณโคตม

-ถัดไปทางซ้ายของพระพุทธเจ้า ออกไปทางด้านหลัง ออกมีดๆ คือหลวงพ่อกุญชร ลิงดำ พระอรหันต์แห่งวัดท่าซุง

-ถัดไปอีกทางซ้ายของหลวงพ่อกุญชร ลิงดำ แต่พระองค์ท่านนั่งอยู่ทางด้านหน้า ระดับเดียวกับพระพุทธเจ้า คือ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พระอรหันต์แห่งวัดคอกยแม่ปิ้ง

ผมเห็นเหมือนพระตัวจริงๆอยู่ในสภาพเหมือนคน

ตามปกติเวลาผมถอดจิตออกเที่ยวถ้าผมไปพบใคร สิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมจะกราบ 3 ครั้ง แต่ครั้งนี้ผมไม่กราบเป็นเพราะว่าผมคิดเป็นใครปลอมตัวมาเป็นพระพุทธเจ้าหลอกผมและเป็นนิมิตหลอกผม ผมก็วางเฉย แต่การถอดจิตครั้งนี้สมาธิผมนิ่งมากๆผมทราบสึกมีกิเลสน้อยและไม่ค่อยสงสัยอะไรมากเหมือนการถอดจิตที่ผ่านมา

ผมก็ลองดูปฏิกริยาตอบโต้ที่จะมีมา ผมกำลังสังเกตดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นภาพลวงตาผมเล่น

ผมก็เริ่มสังเกตดูพระองค์ท่านทั้งสาม

-สิ่งแรกที่ผมตั้งใจสังเกตคือผมมองหน้าพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านนั่งนิ่งมากๆ ผมก็เลื่อนตัวผมไปมองหน้าพระองค์ท่านทางด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านก็นิ่งเฉยปล่อยให้ผมสังเกตพระองค์ท่าน

ผมสังเกตเห็นพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านหน้าเรียวและหน้าคม หน้าไม่ออกแขก พระองค์ท่านถือว่าหล่อ หน้าพระองค์ท่านจะไม่เหมือนแขกชาวอินเดียและไม่เหมือนแขกดำ แต่ที่แน่ๆคือหน้าพระองค์ท่านเป็นคนเอเชีย และออกมาทางไทยแต่หน้าคมกว่าคนไทยปกติ ผิวพระองค์ท่านขาวเหลือง ผมลืมหืมสังเกตรูปร่างของพระองค์ท่าน และ ผมลืมหืมสังเกตรูปร่างของพระองค์ท่าน ผมคิดว่าหูของพระองค์ท่านไม่ได้ยาวเหมือนในพระพุทธรูป เพราะว่าไม่เป็นจุดเด่นจนให้ผมสังเกตได้

-หลวงปู่แหวน พระองค์ท่านนั่งนิ่งมาก หน้าพระองค์ท่านดูเฉยๆ ดูพระองค์ท่านยังหนุ่มมากและไม่ใส่แว่นตา

-ส่วนหลวงพ่อกุญชร ลิงดำก็ไม่ใส่แว่นและดูหนุ่ม ผมเห็นกลางๆนะ เพราะพระองค์ท่านนั่งอยู่ท่าวหลังออกสลัวๆ

ตอนนั้นผมนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าและใกล้พระพุทธเจ้า

พอผมสังเกตพระองค์ท่านทั้ง 3 แล้ว สักพักนึง หลวงพ่อกุญชร ลิงดำ บอกผมว่า "กราบพระองค์

ท่านซี" (กราบพระพุทธเจ้า) และผมก็กราบพระพุทธเจ้า3ครั้ง ในขณะที่กราบครั้งแรก ผมท่องนะโมตั้สสะ ภควะโต อรหโต สัมมา สัมพุทฺธะสะ

ในขณะที่ผมกำลังกราบพระพุทธเจ้าครั้งที่ 2-3 และผมก็ท่อง นะโม อยู่ ผมทราบลึกว่า มีอะไรเย็นๆบางอย่างมาสัมผัสที่หน้าผากผม 2 ครั้งแล้วเย็นเข้ามาที่หัวผม ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเอามือมาแตะหน้าผากผม2ครั้ง เพราะว่าผมนั่งใกล้พระพุทธเจ้ามากที่สุด

ในขณะที่ผมกำลังกราบพระองค์ท่านผมทราบลึกว่าตัวผมเอง อ่อนปวกเปียก เหมือนเด็กๆ ผมสังเกตได้จากตอนแขนและมือผมกราบลงไปทีพื้นและยกแขนขึ้น

พอผมกราบเสร็จ พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงถามผมว่า " อยากจะฝากอะไรกับพระองค์ท่านลงมาบอกคนใหม่?"

ผมทราบลึกแปลกใจในคำถามพระองค์ท่าน ผมก็คิดอยู่แป๊บหนึ่ง และผมก็ถามพระองค์ท่านว่า "พระองค์ท่านจะลงมาที่โลกมนุษย์หรือครับ?" ผมมองไปที่พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านก็ไม่ทรงตอบผม พระองค์ท่านก็ประทับนั่งนิ่งเฉย ผมก็ทราบเลยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงประสงค์ตอบ

เมื่อผมเห็นพระองค์ท่านไม่ตอบ และผมก็กราบทูลพระองค์ท่านต่อไปอีกว่า ... (ผมคุยกับพระองค์ท่านเรื่องอภิญา ผมไม่บอก เพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นความลับ)

พอผมกราบจบ พระพุทธเจ้าก็หันหน้าไปมองหลวงปู่แหวน และหลวงปู่แหวนพระองค์ท่านก็ยิ้มๆ

และพระองค์ท่านก็หันหน้ากลับแล้วจิตผมก็หมดกลับลงสู่ร่าง

\*\*\* จากการพูดคุยกับพระองค์ท่าน ผมจับสัมผัสบางอย่างได้ ผมคิดเอาเองว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะเสด็จลงมาบน โลกและลงมาที่ประเทศไทย ตอนช่วงประมาณ วันวิสาขบูชา 2545 และผมคิดเอาเองว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ทรงอภิญา จะได้พบพระพุทธเจ้า อาจเป็นหลวงปู่แหวน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อย่างน้อยองค์ใดองค์หนึ่ง แล้วพระภิกษุองค์นั้นที่ทรงอภิญาอาจจะได้รับข้อมูลจากการที่ผมได้กราบทูลพระพุทธเจ้าไว้ แล้วพระที่ทรงอภิญาจะอยากพบผม และในอนาคตผมอาจจะได้ไปเรียนอภิญากับพระองค์ท่าน

\*\*\* อันนี้ผมคิดเอาเองนะ จากการวิเคราะห์

**ข้อมูลสำหรับคนที่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทย ประสูติ ตรัสทราบ และ นิพพานที่เมืองไทย**

ตอนที่ผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านทั้ง3 ผมไม่ได้ไปเข้าเฝ้าที่นิพพาน แต่พระองค์ท่านทรงเมตตามาให้ผมได้เข้าเฝ้า ณ.สถานที่โล่งสลัวๆ

ผมเองก็สงสัยเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเป็นคนไทยหรือเปล่า

1 ) เมื่อก่อนผมไม่ทราบว่ามิขาวสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทย ผมเห็นพระพุทธเจ้าก่อนได้

ข่าวนี้ ดังนั้นการที่ผมเห็นพระพักตร์พระพุทธเจ้าหน้าไม่แฉก จึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์

2) ผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านก่อนวันสำคัญทางศาสนา คือ ก่อนวันวันวิสาขบูชา (วันประสูติ ตรัสทราบและ ปรีณิพาน ) ผมจับสัมผัสทางจิตได้ว่าพระองค์ท่านจะลงมาบนโลกและที่ประเทศไทย ถ้าพระองค์ท่านเป็นแฉก และ ประสูติ ตรัสทราบและนิพพาน ที่ประเทศเนปาล วันสำคัญแบบนี้พระองค์ท่านทำไมไม่ลงไปเนปาล

ทำไมพระองค์ท่านจึงลงมาที่เมืองไทย ? น่าคิดไหมล่ะ

ผมเะใจว่า ทำไมพระองค์ท่านไม่ลงไปเมืองแฉก ทำไมพระองค์ท่านลงมาที่เมืองไทย ก่อนหน้าที่ผมจะได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยเสียอีก

\*\*\*\*\*

### ขอมูลเพิ่มเติม

มีน้องคนหนึ่งได้เข้าพระพุทธเจ้า น้องเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าหน้าไม่แฉก

### สิ่งที่ผมสงสัย ปรีสนาธรรม และกำลังคิดอยู่คือ

\*\*\*\*\*

พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงถามผมว่า " อยากรจะฝากอะไรกับพระองค์ท่านลงมาบอกคนไหม ? "

ผมกราบทูลถามพระองค์ท่านกลับ พระองค์ท่านก็ไม่ทรงบอกอะไรผมเลย

ผมจึงไม่ทราบและไม่เข้าใจในการที่ผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเลย

\*\*\*\*\*

ข้อนี้ผมสงสัยเป็นอย่างมาก ว่าพระองค์ท่านทำไมจึงถามผมแบบนั้น และการที่ได้พบพระองค์ท่าน ทั้ง 3 ผมจึงคิดออกมาเป็นหลายๆแนว ดังนี้คือ

### +++ การวิเคราะห์ ถ้ามองในทางบวก +++

1. พระพุทธเจ้าคงได้ทรงทราบอะไรบางอย่างด้วยญาณของพระองค์ท่าน ว่าผมนี่คงจะสร้างสรรค์เรื่องที่ดีๆให้กับศาสนาพุทธ หรือมีส่วนช่วยให้พุทธศาสนาเจริญขึ้น

2. การที่ท่านทั้ง 3 ให้ผมได้เข้าเฝ้า แสดงว่าต้องเป็นเรื่องดี และเป็นเรื่องดีที่มีความสำคัญมาก และเรื่องใหญ่ เพราะว่าท่านทั้ง 3 ลงมาพร้อมกัน ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ องค์ใดองค์หนึ่งลงมาก็น่าจะพอเพียง

3. ผมศรัทธาหลวงปู่แหวนอยู่เป็นทุนเดิมมาตั้งแต่เด็ก แสดงว่า ท่านสามารถอ่านจิตใจผมได้ว่า ผมศรัทธาหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนก็ลงมาด้วย ตอนท่านมีชีวิตอยู่พระองค์ท่านเคยมาหาห้ผมใน

สมาธิด้วยและสอนสมาธิ พี่ผมเล่าเรื่องหลวงปู่ให้ฟังบ่อยๆ

4. หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ผมเคยได้ยินชื่อท่านแต่ผมไม่รู้จักท่านเท่าไร หลังจากที่ผมได้พบท่าน ต่อมาผมก็ได้ศึกษาอ่านงานเขียนของท่านและบางอย่างได้ที่ผลต่อการค้นคว้าของผม เช่นเรื่องเร็วกว่าแสงและอื่นๆ และผมได้อ่านและฟังเสียง การบรรยายต่างๆ ธรรมะ สมาธิ พุทธศาสนาจากท่าน นี่คือการสัมผัสกันหลังจากที่ผมได้พบท่าน ความสัมพันธ์นี้ทำให้ผมคิดว่า การที่ผมได้เข้าเฝ้าท่านไม่ได้เป็นนิมิตหลอก

5. การที่พระพุทธเจ้าสัมผัสหน้าผากผม 2 ครั้ง ผมคิดว่านั่นคือการเจิม ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นพลังอะไรหรือเปล่า ผมทราบสึกภูมิใจมากที่พระองค์ท่านเจิมให้ นับว่าเป็นบุญของผม และทำให้ผมมั่นใจขึ้น เป็นเสมือนการเจิมให้มีชัยชนะ

6. การที่ พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงถามผมว่า "อยากจะฝากอะไรกับพระองค์ท่านลงมาบอกคนใหม่ ? "

**++ ผมคิดได้ว่า จากคำถามแบบนั้น**

การที่พระองค์ท่านถามว่า "อยากจะฝากอะไรกับพระองค์ท่านใหม่" แสดงว่าผมต้องมีของดีอะไรบางอย่าง ของดีของผมคือ ความทราบเรื่องธรรมชาติที่ผมได้ค้นคว้าขึ้น คือ เรื่องจิตและอื่นๆ

พระองค์ท่านมาถามแบบรับฝากแบบนั้น เป็นการที่พระองค์ท่านแสดงน้ำใจจากพระองค์ท่านให้ผมกลับมาคิดเองว่าผมควรจะเผยแพร่เรื่องที่ผมค้นคว้าออกไปสู่คน เป็นการมาบอกให้ผมได้มั่นใจว่าผมควรเผยแพร่สิ่งที่ผมได้ค้นพบ นั้นบอกได้ว่าพระองค์ท่านอาจจะทราบจากญาณพระองค์ท่านว่าผมจะต้องค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ ต่อพุทธศาสนาและมวลมนุษยย์โลก และผมก็ได้ค้นพบอะไรต่างๆ ได้จริงๆ นั่นคือ การค้นคว้าเรื่องเร็วกว่าแสงและอื่นๆ

7. หลังจากที่ผมได้พบพระองค์ท่านผมก็สามารถค้นคว้าอะไรต่างได้มากมาย และต่อมาผมได้ปรารถนาพุทธภูมิ

8. ผมคิดว่า การที่ผมอยากจะแสดงอภิญญาในที่สาธารณะ เพื่อเป็นการพิสูจน์และเปิดตาชาวโลกนั้นไม่ใช่เรื่องผิด เพราะว่าตอนนั้นผมกราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องอภิญญา พระองค์ท่านไม่ได้ทรงห้ามอะไรผมเลย ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรผมคิดว่า พระพุทธเจ้า คงห้ามผมไปตั้งแต่นั้นแล้ว เพราะว่าพระพุทธเจ้า มีญาณสามารถทราบได้

9. อาจจะเป็นไปได้ก็ว่าผมจะต้องสำเร็จในเรื่องที่ผมจะทำ ตามที่ตั้งใจ ในอนาคตอันใกล้ และการค้นคว้าที่ผมได้ทำขึ้นจะทำให้ ประเทศชาติ พุทธศาสนา เจริญขึ้นจริงๆ และเป็นผลดีแก่มวล

มนุษย์โลก ดังที่ผมได้จินตนาการไว้ คงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้ง 2 องค์ มาพร้อมกัน

-----

ถ้าคิดอีกทางหนึ่ง การที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านถามผมว่า มีอะไรจะฝากพระองค์ท่านมาบอกคนใหม่ นั้นบอกว่า ต่อไปผมจะทำงานต่างๆไม่สำเร็จและผมจะต้องตายก่อน

ผมถามพระองค์ท่านกลับว่าพระองค์ท่านจะมาที่โลก ? พระองค์ท่านก็ไม่บอกผม พระองค์ท่านก็นิ่ง

-----

.....มาโยงโยความสัมพันธ์ต่างๆเข้าด้วยกัน.....

จริงๆผมได้พบพระมาก แต่ผมไม่ทราบว่า ท่านเหล่านั้นคือใคร แต่ผมจะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมทราบจัก.....

พบท่านทั้งหมดในปี 2545 ระยะเวลาด้วยกัน.... ตอนแรกผมเห็นหลวงปู่มั่น ด้วยทิพย์จักษุญาณก่อน.

ต่อมาผมเห็น พระพุทธเจ้าและสาวกคล้ายๆ มีการประชุมกัน เห็นแบบไกลๆ เห็นพระพุทธเจ้า มีแสงสว่างออกจากตัวลอยขึ้น ผมเห็นด้วยทิพย์จักษุญาณ

ต่อมา ผมถอดจิตออก ได้พบพระพุทธเจ้า และหลวงปู่แหวน และ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พร้อมกัน.....การพบครั้งนี้เป็นมโนยทิ ดังนั้นการผิดพลาดจะน้อยกว่า...และตอนนั้นญาณผมนิ่งมาก..

ก่อนที่ผมจะได้พบพระพุทธเจ้า ผมได้ค้นคว้าทดลองเรื่องจิตสำเร็จใหม่ๆ

-----

ถึงความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง.....

- ในปี 2545 หลังจากที่ผมได้พบพระองค์ท่านทั้งหลาย ผมได้คิดค้นพบอะไรต่างๆมากมาย แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต.

- ในปี 2545 หลังจากที่ผมได้พบพระองค์ท่านทั้งหลาย ผมได้ถอดจิตออกได้บ่อยครั้งเป็นประวัติกาลในชีวิตผมเลย ได้หลายร้อยครั้ง.



- ในปี 2545 หลังจากที่ผมได้พบพระองค์ท่านทั้งหลาย ผมได้อิถุนยาบางอย่าง แต่ยังไม่คล่อง ง่ายๆหายๆ.

เมื่อก่อนผมไม่ค่อยทราบจัก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ผมไม่เคยอ่านงานเขียนท่าน

- ในปี 2545 หลังจากที่ผมได้พบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ. ผมได้อ่านและศึกษางานเขียนท่านมากมายและได้เรียนอิถุนยาจากงานเขียนและเสียงท่าน.....

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของผมหลายอย่าง ผมได้ศึกษาจากงานเขียนของท่าน มีประโยชน์มาก.....และต่อมาผมก็ได้ช่วยเผยแพร่งานของท่าน

เห็นใหม่ว่ามีความสัมพันธ์กัน.....แสดงว่าท่านทราบอนาคตจากพระญาณท่าน..

ส่วนหลวงปู่มั่น ท่านเป็นจอมทัพธรรมของไทย

ตอนนี้ผมได้ศึกษาประวัติพระองค์ท่านและคำสอน โดยบังเอิญ ผม download มาฟัง และผมก็ระลึกว่า ว้าว! ผมเคยพบท่านมาแล้วในสมาธิ...

- ในปี 2545 เป็นปีที่ผมได้ศึกษาสมาธิและพระไตรปิฎก ความจริงผมได้ศึกษาเรื่องต่างๆผ่านทาง Internet แค่นี้เดียว

ก่อนนั้นผมไม่รู้จักใคร ผมไม่ทราบจะไปหาอ่านได้ที่ไหน เวลาผมนั่งสมาธิผมก็มัวเอา แต่ที่ผมมัวๆ เอา ผมสามารถเข้าญาณ 4 ได้ ทิพย์จักขุญาณ ฤทธิ์ของเก่าๆก็มาเอง และ ถอดจิตได้ แต่ก่อนผมไม่ทราบว่านั่นคืออะไร ผมเพิ่งมาทราบทีหลัง.....

ตอนนี้ผมเข้าญาณ4ไม่ได้เลย หลังจากที่ผมย้ายบ้าน พอไม่ได้ฝึกติดต่อกันญาณก็ตก ก็เหมือนการเล่นกีฬา ที่ต้องหมั่นฝึกซ้อมตลอด....แต่อย่างไรผมก็จะฝึกไปเรื่อยๆ เดี่ยวก็กลับมาอีก....

ส่วนหลวงปู่แหวนนั้น ผมศรัทธาพระองค์ท่าน พระองค์ท่านก็มาด้วย

ตอนแรกผมนึกว่าพระองค์ท่านเป็นองค์เดียวที่เป็นพระอรหันต์.....

\*\*\*\*\*

เรื่องที่ผมได้พบพระพุทธเจ้า มีความเป็นไปได้ 2ทางคือ

ทางแรก ผมทำงานไม่สำเร็จ และผมต้องตายก่อน

ทางที่ 2 ผมทำงานได้สำเร็จและได้มีส่วนช่วยให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

\*\*\*\*\*

ผมมีคำถามอยากถาม อ. ชัยขงค์ว่า ตามประเพณี ไทย หรือ ของพุทธ การที่พระ มาสัมผัสที่หน้าผาก นั้นหมายความว่าอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ? เรียกว่าการเจิมหรือเปล่า ถ้าใช่ เขาเจิมกันเพื่ออะไร ?

## ฉบับที่ ๔

เรียน อาจารย์ชัยขงค์

สวัสดิ์วันสงกรานต์

ผมมีไอเดีย

ผมคิดว่า ควรทำเว็บนี้ <http://www.buddhabirthplace.com/> ให้เป็นสาธารณะกว่านี้ และใช้ของดีๆ เข้าช่วย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้

และสามารถ manage ได้ง่าย ผมคิดว่าควรมี เว็บบอร์ดดีๆ สักอัน และ ย้ายจาก Free host Hypermart ไปอยู่ที่อื่น

การที่จะให้ผู้คนเข้ามาว่ากันมากว่ากันมาก เรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้คือ

1 เว็บนี้ <http://www.buddhabirthplace.com/> จะต้องมีคนรู้จักมาก หรือไม่ก็ ให้ดังระเบิดไปเลย.

2 ให้คนเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนในเว็บบอร์ดมากๆ เมื่อคนคุยกันมากๆ ความรู้ก็แตกออก ก็จะพบอะไรหลายๆชิ้นเรื่อยๆ.

3 การคุยก็เป็นแบบ ถ้าใครสร้างสมมุติฐานอะไร ถ้าเป็นจริง หรือใครหักล้างอะไรได้สำเร็จ ก็ให้ credit กับเขา เขียนชื่อลงไป

นี่เป็นเชิงลูก เราต้องการคนแบบนี้มากๆเพื่อให้งานลุล่วงได้เร็ว.

4 พอคนคุยกันได้สักระยะ ก็รวบรวมข้อมูล

5 จะต้องหาแนวร่วมให้ได้มากที่สุด เพราะว่าไม่มันจะเป็นแบบในสมัยอดีต เพราะว่าไม่มีพลัง.

ตอนนี้มีคนไม่เชื่อมากกว่าเชื่ออาจารย์ เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อค้นพบความจริงที่สุด และมีเชื่อมากกว่าคนไม่เชื่ออาจารย์

6 หาผู้ที่ทรงอภิญญามาช่วย หมายถึงว่าผู้ที่มีตาทิพย์ และสามารถไปพบพระพุทธเจ้าได้และคนที่มียอดิตสังญาณ คนเหล่านั้นสามารถย้อนอดีตไปดูและมองหาหลักฐานต่างๆได้

สิ่งที่คนจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักฐานต่างๆที่เราหาได้ ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดและหลักฐานต่างๆถูกทำลาย...ถ้าได้คนเหล่านี้มาช่วยด้วยจะทำให้งานสำเร็จได้เร็วขึ้น.

ง่ายสุดสำหรับผู้ค้นคว้าเองถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ คือถอดจิตไปถามพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าใช่ เกิดที่เมืองไทย เท่านั้นแหละ กลุ่มที่กำลังค้นคว้าอยู่จะสู้และทุ่มสุดหัวใจ..

เมื่อปี2545 เมืองไทยมีผู้ได้อิทธิญาประมาณ 12 คน แต่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมด..ผมกำลังหาอุบายต่างๆให้เขาออกมาแสดงตัว.

งานนี้เป็นผลงานระดับ อภิมหา Super ประวัติศาสตร์โลก ผู้ที่ค้นคว้าก็จะได้เป็น Super Hero วีระบุรุษและวีระสตรี ที่ใช้ปัญญา ในยุคปัจจุบัน. โดยไม่ต้องไปออกรบเหมือนสมัยพระเจ้าตากสิน.

ผลดีอีกอย่างถ้าการค้นคว้าออกมาเป็นจริงผลพลอยได้คือเมืองไทยจะมีรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาท ในอนาคตกาลอันใกล้.

และศาสนาพุทธก็ดัง พอคนทั่วโลกตกอกตกใจ ทีนี้ก็เผยแพร่ธรรมของพุทธตามกระแสไปเลย คนศึกษาธรรมมากขึ้น เพราะว่าชาวบ้านแตกตื่นฮือฮา และมีผลดีกับ อาจารย์และเพื่อนๆที่จะไปเปิดมหาวิทยาลัยธรรมที่ USA ด้วย และอื่นๆอีกมากมายจนเขียนบรรยายแบบ 7 วัน 7 คืนติดต่อกัน มีอาจจะจบได้.

ตามกระแสคือ ควรต้องสร้างเป็นหนังสือด้วย ถ้าการค้นคว้านี้ดังตะลึงโลก หนังสือก็จะออกสู่ทั่วโลกก็ดังด้วย อาจจะทำรายได้นับพันล้านบาท.

อย่างเรื่องสุริโยทัย ไม่สามารถไปสู่ Inter ได้ เพราะผู้สร้างไม่เข้าใจหลักการต่างๆและความต้องการของผู้คนต่างประเทศ.

เดี๋ยวผมจะไปยุยงส่งเสริม ไปปลุกกระดมให้นักเขียนบทหนังไฟแรงแซงหน้า มาชุมนุมเพื่อมาสร้างหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้.

ผมสังเกตเห็นว่าที่เมืองไทยสามารถสร้างผลงานการค้นคว้าแบบตะลึงโลกแบบผลงาน International ได้อย่างต่ำ4ชิ้น โดยคนไทย สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์โยงใยกันหมด. ผมชอบสร้างผลงานต่างๆ ตอนนี้ผมได้ทำreccordให้ตนเอง ผมได้ทำผลงานเป็นอันดับ1ของโลกมา 3ชิ้นแบบเล็กๆและไม่ดัง.

ผมก็จะเข้าร่วมทั้ง 4 ชิ้น เป็นผลงานอภิมหาตะลึงโลก

-----  
อีกใจหนึ่ง

เรื่องการค้นคว้านี้ผมไม่ค่อยมั่นใจมากกว่า พระพุทธเจ้าได้อุบัติที่เมืองไทยหรือไม่...

ผมปราดณา พุทธภูมิแบบปัญญาธิกะ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติที่เมืองไทยจริง นั่นหมายความว่าผม และคนอื่นๆ และผมมีส่วนให้คนอื่นได้หลงผิดตามไปด้วย จะเป็นบาปทางใจสำหรับผมเอง... และเป็นกรรมส่งไปในอนาคต.

ถ้าจะให้ดี ผมอยากจะรู้จักผู้ที่ได้ข้อมูลพระพุทธรเจ้าโดยตรงว่าท่านได้ อุบัติที่เมืองไทยหรือไม่ และหลายๆคนถอดจิตตนไปหาพระพุทธรเจ้าและถามท่าน ถ้าท่านบอกว่า “ใช่” อุบัติที่เมืองไทย ฉันผมผู้ตายเลขงานนี้ ผมจะไปปลุกระดมกองกำลังต่างๆ ให้มาร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน เอาให้รู้ตัวรู้ แดงไปเป็นแถบๆเลย.

-----  
ใจจริงผมอยากให้งานคืบค่วนี่เสร็จภายในไม่เกิน10ปี.

-----  
ผมเสนอว่า ผมมี Internet Server เป็นของตัวเอง ผมพอรู้เรื่องต่างเกี่ยวกับ Internet and server environment

1) เว็บของอาจารย์เป็น Free host โดย Hypermart และไม่สามารถทำอะไรได้มาก. ถ้าอาจารย์ ยังไม่มี host ให้อาจารย์ย้าย เว็บของ อาจารย์ มาอยู่ Internet Server ของผม, เรื่องค่าใช้จ่ายผมจัดการเอง

อาจารย์จะย้ายเว็บทำได้โดย อาจารย์ login DNS ที่อาจารย์จด domain แล้วให้ อาจารย์ point domain มาที่ IP Server ผม คือ 213.239.42.58 เท่านั้นก็เสร็จแล้วผมจะให้ webspace และ username and password อาจารย์ควรส่งมาบอกผมว่า อยากจะใช้ Password อะไร

2) ผมขอเสนอให้ อาจารย์ใช้ webboard software ที่ดีที่สุดในโลก สำหรับ  
<http://www.buddhabirthplace.com/>

เรื่องการ หา webboard software และ setup webboard ผมจะจัดการให้ และ เรื่องค่าใช้จ่ายผมจัดการเอง

และอาจารย์ก็ login ปรับแต่งในส่วนต่างๆได้ตามต้องการ...

webboard นี้ใช้ database ผมจะจัดการให้เองทั้งหมด.

ตอนนี้ทางผมได้พร้อมทุกอย่างแล้ว ถ้าอาจารย์ตอบตกลงนะ ผมก็ทำให้เสร็จได้โดยไม่นาน ผมสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านนี้ได้..

-----  
ด้วยความนับถือ

วีระชัย WebSnow

## ฉบับที่ ๕

เรียน อ ชัยยงค์

พระพุทธเจ้ามาเยี่ยม หลวงปู่มั่น และหลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ >> ตาข่ายพระญาณของ  
พระพุทธเจ้า

ตอนแรกผมอ่านดู พบว่า พระพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ มาเยี่ยม  
หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ และมาพูดคุยกับท่าน

เมื่อก่อนหลวงพ่อปราธนาพุทธภูมิสังเกตุว่า หลวงพ่อได้สร้างประ โยชน์ให้พุทธศาสนาเป็น  
อย่างมาก.....แสดงว่า หลวงพ่อ ฤๅษี ลิงดำ คิดตาข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า

เมื่อเรารู้นี้ ผมได้ฟังจากเพลง ประวัติ หลวงปู่มั่น และผมก็เพิ่งรู้ว่า พระพุทธเจ้าหลายพระองค์  
และสาวกพระอรหันต์หลายพระองค์ ที่นิพพานแล้ว มาเยี่ยมหลวงปู่มั่น ตอนหลวงปู่มั่นบรรล  
อรหันต์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่มีใจความว่า พระพุทธเจ้า พู่ว่า เราทราบว่าคุณปู่มั่น พ้นทุกข์ พบทาง  
สว่างไสวและสัตว์ใน โลกทั้งหลายมัวเพลินอยู่ในกิเลสตัณหา เหมือนเป็น โรคไม่สนใจยา ไม่มา  
รักษาไม่มีวันหาย ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นยา ถึงจะดีและมีคุณค่าแต่คนทั้งล้ากลับพากันเมิน  
หน้าหนี ไม่สนใจยา แม้ยาจะดีเท่าไรไม่มีช่วยได้หรือหนานา คงเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ  
มีพระพุทธเจ้าจะมีเพิ่มอีกสักเท่าไร กิเลสตัณหาของคน ไม่มีหมด ....กิเลสเหมือนไฟเผาตน

ร่างที่พระพุทธเจ้าปรากฏคือ ร่างสมมุติ ที่ท่านทำให้เห็น เป็นร่างเหมือนในอดีต เพื่อให้คนรู้  
ได้.....จริงๆท่านไม่มีส่วนสมมุติ เมื่อก่อนหลวงปู่มั่นปรารถนาพุทธภูมิสังเกตุว่าหลวงปู่มั่น ได้  
สร้างประ โยชน์ให้พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก...และมีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เยอะมาก.....แสดงว่า  
หลวงปู่มั่น คิดตาข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า กิจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ อย่าง  
หนึ่ง ท่านจะส่งพระญาณลงมาสู่สัตว์โลก แม้แต่ท่านเข้านิพพานแล้วท่านก็ส่งพระญาณลงมา

จากข้อมูล ผมสังเกตุได้ว่าพระอรหันต์ท่านทั้ง2 คือ หลวงปู่มั่นและ หลวงพ่อฤๅษี ลิงดำ  
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ลงมาพร้อมกัน ท่านทรงลงมาเยี่ยมแสดงว่าคิดตาข่ายพระญาณ  
พระพุทธเจ้ามีญาณรู้อนาคตและอดีตได้ และเราจะเห็น ได้ว่า พระอรหันต์ทั้ง2 ได้สร้างประ โยชน์  
ให้กับพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง.....

-----

น้องผู้หญิงคนที่ได้พบพระพุทธเจ้า ตอนที่น้องได้พบ พระพุทธเจ้าท่าน บอกน้องคนนั้นว่า ให้  
กตัญญู ให้กตัญญู น้องคนนั้นสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมพระพุทธเจ้าพูดแบบนั้น ต่อมา 3 เดือน  
พ่อของน้องคนนั้นได้เสียชีวิต น้องคนนั้นเลยเข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้า.....

-----  
ผมเองก็ยังคงสงสัยตัวเองอยู่เรื่องที่ผมได้พบพระพุทธเจ้าผมจะต้องตายก่อนและทำงานต่างๆไม่สำเร็จ  
หรือไม่ก็ ผมอาจจะช่วยให้พุทธศาสนาเจริญขึ้น มีอยู่ 2 อย่าง  
มีบางคนบอกว่าผมต้องตายก่อน ทำงาน ได้สำเร็จ...

-----  
ตอนนี้ผมอยากจะรีบเร่งส่งการค้นคว้าทดลองทางจิต อย่างเป็นทางการ ตอนนี้เหลือแต่ส่งอย่าง  
เดียว

อ. อย่าลืมนะครับ ช่วยส่ง เบอร์ email ของ ท่านต่างๆที่ผมจะสามารถติดต่อ เกี่ยวกับเรื่องนี้  
ได้ ผมอยากจะส่งงานอย่างเป็นทางการ.

หลังจากส่ง ผมจะตั้งกองทัพอภิญา และผมจะออกไปอธิบาย อะไรต่างๆเรื่องจิต หรือ เรื่อง  
ไสยศาสตร์ แบบเป็นวิทยาศาสตร์ ผมกลัวว่าผมต้องตายก่อนส่งงาน..

ด้วยความนับถือ

WebSnow

## ฉบับที่ ๖

เรียน อ ชัยยงค์

มีคนเคยถอดจิตไปพบพระพุทธเจ้า ผมกำลังติดต่อกลับและถามเขาว่า พระพุทธเจ้าได้บอกเอง  
หรือเปล่า..

"""" ขอยืนยันอีกคนครับว่า.....องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นชาวไทย(อาหม)  
ประสูติและปรินิพพานในเขตประเทศไทย

พระพุทธองค์มีพระพุทธรูปลักษณะงดงามมาก พระโอบุษฐ์แดงระเรื่อ ผิวเหลืองงามเป็นเหมือน  
ทอง

พระพุทธรูปวรกายสมส่วนมาก เนื้อเต็มหมด คู่ส่วนไหนก็เนื้อไม่มีพร่องเลย พระพุทธรูปวรกายสูง  
ประมาณ ๘ สอกและมีพระฉัพพรรณรังสีรัศมีทั้ง ๖ ประการเป็นละอองพุ่งกระจายออกมาจากพระ  
พุทธรูปวรกาย สว่างมากเหมือนสีรุ้ง หรือพระอาทิตย์ทรงกรด นี่เป็นสมัยที่พระพุทธองค์มีพระชนม์  
สมัยพุทธกาลนะครับ

ถ้าอภิสมาณกายของพระพุทธองค์จริงๆแล้วจะเป็นกายแก้วประกายพรึก(กายวิสุทธิเทพ) สว่าง  
ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีก สวยสดงดงามมากเลยครับ

นี่ขอยืนยันอีกคนครับ

ด้วยความนับถือ

วีระชัย

## ฉบับที่ ๗

เรียน อ.ชัยยงค์

เมื่อตอนต้นปี 2545 ผมได้นั่งสมาธิ เป็นวันแรกที่ผมกำลังหัดดูจิตตนเอง ตามแบบสติปัฏฐาน 4  
ทันใดนั้นทิพย์จักขุญาณผมเกิด ผมสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในสมาธิ

ตอนนั้นเป็นช่วงหลังจากที่ผมฝึกกสิณอากาศ นั่นหมายความว่าผมสามารถเดินและเดิน  
ทะลุกำแพงได้ ตอนถอดจิต...

ในตอนนั้นผมได้เห็นคนหน้ากึ่งพระกึ่งคนหน้าสวยงามมาก เหมือนรูปปั้นและผิวละเอียด  
มากๆ เขาหลับตาอยู่ และผมมองหน้าเขา และเขาก็ลืมตาขึ้นมา ผมก็รู้สึกเกรงใจเขาผมก็ออกจาก  
สมาธิ

ผมเข้าสมาธิใหม่ ผมเห็นหน้าคนเดิมแต่ลืมตาอยู่ ผมก็รู้สึกเกรงใจเขาผมก็ออกจากสมาธิอีกที่

ลักษณะการเห็นเป็นการเห็นในสมาธิแบบสัมผัสและสามารถเห็นได้รอบๆวัตถุ เป็นคล้ายกับ  
เราถือกล้อง VDO แล้วมองหลัง VDO แล้วเดินไปเรื่อยๆ สามารถ zoom ได้

ผมก็เข้าสมาธิใหม่อีกครั้ง ผมเห็นแท่งอิฐสีน้ำตาล มีลาวคล้ายๆคล้ายดอกไม้กิ่งลายไทย ผม  
เห็นแท่งอิฐมาวางผมอยู่ ผมก็เลยกำหนดให้มองทะลุแท่งอิฐนั้นและผมก็มองทะลุไปได้

ผมก็มองเห็นกำแพงอิฐอีกชั้นหนึ่งสีน้ำตาล ผมก็กำหนดให้มองทะลุ ผมก็มองเห็นพระนั่งอยู่  
ในห้องนั้นเต็มไปหมด ทางซ้ายมือมีพระภิกษุอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่บนพื้นยกสูงกว่าพระภิกษุองค์อื่นๆ  
คุณเด่นกว่าใครและคุณเป็นพระผู้ใหญ่ ผมเห็นไกลๆ และผมก็เลื่อนเข้าไปใกล้ๆ ผมตรงไปที่พระภิกษุ  
องค์ที่ นั่งนั่งๆอยู่บนพื้นที่ยกสูง ผมเห็นว่าเป็นพระที่ดูคู้ๆและหลังท่านก็มีกำแพงสีน้ำตาลและมี  
ลายคล้ายไทยผสมลายดอกไม้ ผมเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าพระภิกษุองค์นั้นคือใคร

ตอนนั้นผมไม่สามารถกำหนดทิพย์จักขุญาณให้ไปในทิศทางได้ตามต้องการ บังคับได้นิดหน่อย  
ไม่มาก

และผมก็เข้าไปใกล้ท่าน จนติดท่าน ผมเห็นแต่มือท่าน ท่านกำลังนั่งสมาธินิ่งอยู่ และผมก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยรู้ว่า พระองค์นี่คือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทิพย์จักขุญาณผมก็เลื่อนไปถึงหน้าท่าน เลื่อนไปที่ศีรษะท่าน และเลื่อนมาที่หน้าท่านอยู่นาน ผมรู้สึกกลัวบาปที่เลื่อนไปถึงศีรษะท่าน แต่ผมบังคับไม่ได้ ผมก็เลยออกจากสมาธิ เพราะเกรงใจท่านและกลัวบาป.....

วิระชัย